

# วันสำคัญ ของจอร์เจีย

“ฉันจะรับบัพติศมาเร็วๆ นี้” จอร์เจียกล่าว “เหมือนที่พระเยซูทรงทำ!”



โดย โอลิเวีย คิตเตอร์แมน  
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในออสเตรเลีย

จอร์เจียวิ่งเข้าไปในห้องโดยมีมาทิลดาวิ่งตามหลัง ช่วงเวลานั้นมักจะสนุกเสมอเมื่อเพื่อนมาเล่นด้วย “เราเล่นกับหุ่นยนต์ของเธอได้ไหม?” มาทิลดาถาม “ได้สิ!” จอร์เจียกล่าว นั่นเป็นสิ่งที่เธอชอบทำ ขณะที่จอร์เจียไปหยิบหุ่นยนต์ มาทิลดา มองดูรูปภาพบนผนังของจอร์เจีย เธอชี้ไปที่รูปภาพตรงกลาง

“นั่นรูปอะไรเธอ?” เธอถาม “รูปพระเยซูทรงรับบัพติศมา” จอร์เจียกล่าว “แล้วฉันกำลังจะรับบัพติศมาเร็วๆ นี้ เหมือนที่พระองค์ทรงทำ!” “ทำไมเธอต้องรับบัพติศมาด้วย?” มาทิลดาถาม “เพราะฉันต้องการติดตามพระเยซู” จอร์เจียกล่าว “เมื่อฉันรับบัพติศมา นั่นคือสิ่งที่ฉันสัญญาว่าจะทำ!” แต่แล้วจอร์เจียก็คิดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ “เธอจะมา

ภาพประกอบโดย ชานา คัทธอน

พิธิบัพติศมาของฉันไหม?”

“ฉันจะถามแม่ว่าไปได้ไหม” มาทิลดาถาม  
วันบัพติศมาของจอร์เจียใกล้เข้ามาทุกขณะ เธออ่านจากหนังสือเรื่องราวในพระคัมภีร์และไปปฐมวัยทุกสัปดาห์ หลังจากเธอสวดอ้อนวอนก่อนนอนจบ เธอมองดูภาพพระเยซู เธอชอบจินตนาการว่าการรับบัพติศมาจะเป็นเช่นไร วันอาทิตย์ก่อนวันที่เธอจะรับบัพติศมา จอร์เจียรับการสัมภาษณ์บัพติศมา เธอและพ่อแม่พูดคุยกับอธิการในห้องทำงานของเขา เขาถามคำถามบางอย่างเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเธอพร้อมจะรับบัพติศมา

“คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้า?” เขาถาม เธอเชื่อ! “เชื่อค่ะ” เธอตอบ อธิการยิ้มให้เธอ “บัพติศมาเป็นการเลือกที่สำคัญมาก คุณอยากรับบัพติศมาใช้หรือไม่?” จอร์เจียคิดว่าเธอรักพระเยซูมากแค่ไหนและต้องการติดตามพระองค์ “ค่ะ!” เธอตอบ ในที่สุดวันสำคัญของจอร์เจียก็มาถึง ขณะที่เธอก้าวลงไปใต้น้ำ เธอเห็นเพื่อนและครอบครัวกำลังมองเธออยู่ มาทิลดาก็มาด้วย!

เมื่อพ่อของเธอกล่าวคำสวดอ้อนวอนบัพติศมา คำสวดทำให้จอร์เจียรู้สึกสงบและมีความสุขในใจ จากนั้นเขาก็จุ่มเธอลงไปใต้น้ำอย่างระมัดระวังและดึงตัวเธอกลับขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อเธอขึ้นมาจากน้ำ เธอรู้สึกมีความสุขและสะอาด พ่อถอดเธอไว้แน่น แม่กำลังรอสเธออยู่ที่ด้านบนสุดของบันไดพร้อมผ้าขนหนูและรอยยิ้ม จอร์เจียรู้สึกอบอุ่นในใจ วันนั้นเป็นวันพิเศษ เธอเลือกติดตามพระเยซู และเธอต้องการติดตามพระองค์ทุกวัน! ●



## คำสวดอ้อนวอนบัพติศมา

พระเยซูคริสต์ประทานพลังอำนาจและสิทธิอำนาจที่จะให้บัพติศมาและให้พรในพระนามของพระองค์ พลังอำนาจนี้เรียกว่าฐานะปุโรหิต ผู้ที่ให้บัพติศมาท่านจะกล่าวคำสวดอ้อนวอนพิเศษนี้

“โดยได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าให้บัพติศมาท่านในพระนามของพระบิดา และของพระบุตร และของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เอเมน”

